



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ ราย คือ นางสาวมาลินี ชูทรัพย์ นางสาวชูขวัญ นาคกระสัน และนางสาวพรวดี โยคะสิงห์ ดังบัญชีรายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูลให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๑	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลท่าเรือ กลุ่มการพยาบาล นางสาวมาลินี ชุทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๕๕๘๓</p>	<p>การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะลมร้าวในช่องเยื่อหุ้มปอด:กรณีศึกษา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๒	<p><u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก โรงพยาบาลบางปะอิน กลุ่มการพยาบาล นางสาวชัชวัญ นาคกระสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๓๔</p>	<p>การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๓	<p><u>ข้อเสนอแนวคิด</u> บัตรเฝ้าระวังการมีเลือดออกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (สำหรับญาติ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ สถานีอนามัยตำบลอมฤต นางสาวพรดี โยคะสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙๖๙๑</p>	<p>ความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะในอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
	<p><u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> โครงการให้ความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>		